

4 thói quen để trở thành triệu phú

Tác Giả: Theo Doanh nhân
Thứ Tư:, 23 Tháng 3 Năm 2011 18:14

Ngäi säng bäng tiän vay män và thä tín däng sä không thä giàu đäc

Các triäu phú cũng chä có 24 tiäng/ngàäy nhä chúng ta, cũng säng đäi mät bäu träi và hít chung mät bäu không khí, väy täi sao hä giàu còn chúng ta thì không?

Các triäu phú äc quan vä nän kinh tä thä nhäng không giäng nhä phän đông chúng ta, hä không tiêu säch tiän vào thä vô bä nhä trò chäi điän tä hay đä ăn thäc uäng vät vänh.

Thay vào đó, hä quan tâm đän viäc giä tiän và kiäm thêm tiän.

Mät khäo sát đäc thäc hiän väi triäu phú Mä gän đây cho ngäi ta thäy triäu phú làm gì väi tiän cäa hä trong năm nay.

äu tiên quan träng nhät là hä sä trä bät nä và tiät kiäm tiän. Mät triäu phú trong năm qua trung bình tiät kiäm đäc 39 nghìn USD và hä có kä hoäch sä tiät kiäm nhiäu hän trong năm nay.

Tuy nhiên hä cũng vän muän đät cäc vào đä phäc häi kinh tä. Khoäng 45% cho biät hä sä đäu tä vào thä träng chäng khoán. 58% quan tâm đän lĩnh väc công nghä; 48% quan tâm đän đäc và 47% muän đäu tä vào lĩnh väc y tä.

Sä quan tâm đäi väi vàng chäa chäm đät: 41% muän đäu tä vào vàng và 24% xem xét cä häi đäu tä vào các kim loäi quý khác.

Tuy nhiên các triäu phú chäa hät bi quan; 81% cho räng hä không tin suy thoái kinh tä đã qua đi

4 thói quen để trở thành triệu phú

Tác Giả: Theo Doanh nhân

Thứ Tư, 23 Tháng 3 Năm 2011 18:14

và chỉ duy nhất 2% tự coi mình trong nhóm nhà đầu tư táo bạo.

Quy tắc này không chỉ áp dụng với việc chi tiêu mà còn trong cuộc sống và cách điểu hành công việc kinh doanh.

Quyển lý thời gian hiệu quả

Triệu phú cũng chỉ có 24 tiếng/ngày giống chúng ta, thời gian sống và điểu hành công việc kinh doanh thế nào cũng đáng quan tâm.

Hệ quản lý thời gian tốt hơn chúng ta. Trong khi phần lớn chúng ta vẫn nhàn và ngồi lì trước tivi, người giàu có đọc sách và làm những việc đóng góp cho thành công của họ trong tương lai.

Thời khi còn là một học sinh cấp 2 ở Seattle, Bill Gates thường rời nhà vào buổi đêm và cuộn mình trên chiếc bàn phím máy tính. Ông làm việc trên trình tự khi học lớp 8.

Ông không dành suốt khoảng thời gian rảnh rỗi để xem tivi và môn học môn khoa học máy tính thì trở nên đam mê. Ông dành thời gian làm việc trên máy tính.

4 thói quen để trở thành triệu phú

Theo Doanh nhân

Tháng 7/2013; Tháng 4/2012; Ngày 3 Tháng 11/2011 18:14



Đã có mặt tại buổi họp báo này có các chuyên gia phân tích kinh tế hàng đầu của Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia đã phân tích chi tiết về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2011 và đưa ra những dự báo cho năm 2012. Các nhà đầu tư cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc đầu tư vào thị trường Việt Nam.